

Đoàn Chi Trần Xuân Ninh - Phó Hiệu trưởng.

22/12/2017

Trưởng: ĐHKTCN Thái Nguyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



Tích Lương, ngày 18 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Kính gửi: - Tổ trưởng các Tổ dân phố;
- Các Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.

Hiện nay trên địa bàn TP Thái Nguyên xảy ra các vụ “Chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức chơi trò chơi điện tử trực tuyến trên mạng xã hội và các vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại lớn. Công an phường Tích Lương thông báo và đề nghị các đồng chí Tổ trưởng các tổ dân phố; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các Doanh nghiệp; Hiệu trưởng trường học thông báo, tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng để mọi người cảnh giác và phòng ngừa, đấu tranh; cụ thể thủ đoạn của bọn chúng như sau:

Các vụ án mà các đối tượng gây ra có phương thức, thủ đoạn là thông qua các trò chơi điện tử trực tuyến trên mạng internet để sử dụng các tài khoản ảo khai thác thông tin cá nhân của nạn nhân như số điện thoại, tài khoản Fakebook..., tiếp đó chúng liên hệ với nạn nhân qua Fakebook bằng tài khoản tên giả danh và đưa ra thông tin nạn nhân trúng thưởng, nếu đưa 20 triệu đồng sẽ nhận 50 triệu đồng và 01 ĐTDĐ Iphone X. Khi nạn nhân đồng ý, chúng liên tục thúc giục và đe dọa nạn nhân nạp tiền bằng cách nạp thẻ điện thoại. Khi nạn nhân chưa thực hiện yêu cầu, chúng sử dụng SĐT 0971.946.425 giả danh cán bộ Công an buộc nạn nhân phải giữ bí mật mà thực hiện các yêu cầu đã đưa ra. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ nhanh chóng xóa các tài khoản ảo đã giao dịch, gây khó khăn cho quá trình điều tra xác minh của Cơ quan Công an.

Ngoài ra trong thời gian gần đây trên địa bàn phường Tích lương xuất hiện các vụ trộm cắp tài sản lớn. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng chủ nhà đi vắng, không có ai trông coi, bảo vệ hoặc lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản...từ đó các đối tượng đã cắt, phá khóa để vào trong nhà lấy trộm các tài sản như xe máy, tivi, máy tính và các tài sản có giá trị khác.

Để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bảo vệ tài sản của cá nhân, tổ chức trên địa bàn; Công an phường Tích Lương thông báo về phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội mới của các đối tượng đến các đồng chí Tổ trưởng các tổ dân phố; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các Doanh nghiệp; Hiệu trưởng trường học để thông báo, tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng đến toàn thể quần chúng nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức, HSSV... trên địa bàn, cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách để nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ hoặc bố trí người bảo vệ tài sản của mình. Đặc biệt chú ý tuyên truyền, nhắc nhở đến các hộ gia đình có phòng trọ, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh Karaoke, các quán Game, quán ăn đêm, nhà hàng, các Shop bán quần áo, siêu thị... phải bố trí người trông coi, bảo vệ, quản lý tài sản của

những người đến ở trọ và khách hàng, trong thời gian tới, dịp cuối năm các đối tượng thường sẽ hoạt động liều lĩnh, phức tạp hơn. Nếu các cá nhân, đơn vị nào phát hiện có đối tượng nghi vấn thực hiện các hành vi phạm tội thì báo ngay cho Công an phường Tích Lương qua số điện thoại 0208.3.947.766 để phối hợp giải quyết.

Vậy đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đ/c Tổ trưởng tổ DP;
- Các CQ, ĐV, DN, TH;
- Lưu./.

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG



Thiếu tá Triệu Bình Luận